
	

	

Stjórnarfundur	FNS	

Fundargerð	

4.	júni	2019	í	Framvegis	

	

Mættar:	

	

1.	mál.	Samþykkt að kaupa pro Zoom aðgang.        

2.	mál.	Eftir aðalfund: 

A. aHt senda á samþykktir á nefndir og ráð fundur Hafa vinnudag fyrir stjórnina í haust, 
eftir nefndarfundinn 30 ágúst, endað með kvöldmat. 

B.  Réttindamál - fá fund með formanni KÍ/FG/FF – reyna fyrir sumarið. Kanna hug 
félgasmanna – nú væri gott að hafa kjararáð! Lögverndun okkar eru lögverndun á 
heitinu en ekki starfinu. Hvað er það sem brennur á grunnskólaráðgjöfum, 
framhaldsslólaráðgjöfu osfrv? Endurvekja þarf kjararáðin. 

C.  Stefnumótunarmál – senda ályktun á nefndina. Ekkert að gerast og hefur nefndin hug 
á að senda fundarbeiðni einu sinni í mánuði til ráðherra. 

D. Erindin frá siðanefnd sem komu inn á aðalfund: Klara taki þetta upp með 
siðarnefndinni. Siðanend og fræðslunefnd fjalli um hugmyndina að fjalla um 
siðarreglurnar og áskoranir út af nýjum tímum á stóra ágústfundinum. Síðan að funda 
með stjórninni etv í lok fundarins. 

E.  Fagráð grunnskóla – HT senda á nefndina og Systa setja sig í samband við fagráðið 
vegna fræðsludags í ágúst. 
 

3.	mál.	Fundir með nefndum og ráðum í ágúst -föstudaginn 30. ágúst frá kl. 13 -15. Helga 
sendir fundarboð á alla í vikunni.  

4.	mál.	Endurmenntunnarstefna – námsbrautin í HÍ áhugasöm. Þær vilja umræðu, við 
þurfum að grípa þann bolta. Fara í rannsóknarvinnu og skoða hvar þörfin liggur. Nota 
upplýsingar síðasta degi náms- og starfsráðgjafar hvað við viljum gera. Systa og Helga og 
Helga fara á fund með námsbrautinni. Helga sendir á Sif til að ákveða fund. 

5.	mál.	Rafræn ráðgjöf. Helga og Jónína ræddu saman. Jónína er einn helsti sérfræðingur 
okkar í fræðunum. Gæti komið inn í endurmenntunarstefnu félagsins. Reyna að fara af stað 
næsta haust. Mælum með að Margréti taki eitthvað saman þarna þar sem hún er tæknivædd 
og vel að sér. Ath hvort Margréti hafi eitthvert form eða tæki til að setja saman fræðslu til 
náms- og starfsráðgjafa.  

Kom upp hugmynd um að FNS styrki meistaranema sem myndi mögulega vilja rannsaka 
rafræna ráðgjöf. Verður tekin ákvörðun um síðar. Athuga einnig ritgerð sem til er um efnið 
eftir Álfhildi Eiríksdóttur.  

 
6.	mál. Vinnudagur stjórnar 30 ágúst í tengslum við stóra nefnda og ráða fundinn. Höldum 
áfram daginn og förum út að borða.  

Hugmyndir/verkefni: 
A.  Vinna í félagatali 



	

	

B. Tímalína 
C. Kynning á félaginu 
D. Pr. mál, samskiptamiðlar,  
E. Endumenntunarstefna 

 
 

6.	mál. Önnur mál:  
A. Ósk frá KVAN um fund með stjórn vegna mögulegar endurmenntunnar í Kanada. 

Helga skipuleggur fund með KVAN og stjórnarmeðlimum.  
B. Lagt til að Dagur náms- og starfsráðgjafar 2019 verði föstudaginn 1. nóvember.  

 
 
Fundi slitið 15:00  
 
  
Fundarritari:	Svanhildur/Helga	Tryggva	

	

	

	


